

Nhiều vấn đề cử tri bức xúc, kiến nghị được làm rõ

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra sôi nổi, nhiều vấn đề “nóng” cử tri quan tâm, bức xúc được đưa ra chất vấn. Thủ trưởng các sở, ngành đã trả lời, làm rõ từng vấn đề với những giải pháp cụ thể và đang khẩn trương thực hiện lời hứa trước cử tri và nhân dân.

BÀI 1: CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU



Thường trực HĐND tỉnh khảo sát thực tế việc cung cấp nước sạch tại nhà máy nước sạch Thượng Hiền của Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long.

Tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII, các đại biểu: Nguyễn Thị Lua, tổ Vũ Thư; Trần Trung Kiên, tổ Tiên Hải; Nguyễn Đức Tâm, tổ Kiến Xương chất vấn đồng chí Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp cụ thể để đạt kết quả cao hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND, ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ

thống đèn điện “Thấp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025; các giải pháp, cơ chế cho các xã về đích NTM nâng cao, tạo động lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; biện pháp đơn đốc Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long thực hiện vận bản của UBND tỉnh ban hành như biện pháp xử lý của Công ty thời gian tới để bảo đảm việc cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình thấp sáng đường quê

Theo đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thực hiện Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện “Thấp sáng đường quê” trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, đạt ra mục tiêu đến hết năm 2021 làm thí điểm trên 71 xã (10 xã/huyện, thành phố

Thái Bình làm 1 xã) phấn đấu hoàn thành trước tết Nguyên đán. Toàn tỉnh có 42 xã thực hiện lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời với tổng chiều dài các tuyến 59,1km, kinh phí hỗ trợ 7,098 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện ở các địa phương chậm, đến hết tháng 5/2022 mới có 14/42 xã tổ chức lắp đặt và đã lắp đặt được 37,22km.

Theo đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên nhân của tình trạng trên là do thiết kế mẫu (bóng đèn 60W, khoảng cách giữa các bóng 40 - 50m chung cho các tuyến đường là chưa phù hợp, độ chiếu sáng không bảo đảm, cần nâng công suất bóng đèn phù hợp với mỗi loại tuyến đường. Mức hỗ trợ 12 triệu đồng/km thấp so với thực tế chi phí lắp đặt. Một số người dân có ý kiến muốn lắp đặt hệ thống đèn điện bằng điện lưới. Công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, đơn đốc ở nhiều địa phương chưa thực sự quyết liệt, chưa làm rõ ưu điểm của cơ chế, chính sách nên người dân còn băn khoăn dẫn đến việc triển khai thực hiện chậm. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đẩy nhanh tiến độ

xây dựng hệ thống điện “Thấp sáng đường quê”, ngành nông nghiệp đã tham mưu và HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 25 tại kỳ họp thứ tư với các nội dung chính đó là: hỗ trợ tất cả các xã, bỏ thứ tự ưu tiên, hỗ trợ cả lắp đặt đèn điện năng lượng mặt trời và bằng điện lưới. Nâng công suất bóng đèn cho phù hợp với các tuyến đường để bảo đảm độ sáng. Nâng mức hỗ trợ từ 12 triệu đồng/km lên 20 triệu đồng/km đối với tuyến đường trục thôn, nhánh I trục thôn; 25 triệu đồng/km đối với các tuyến đường trục xã, liên xã, đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ. Cùng với đó tham mưu với tỉnh ban hành cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp theo Nghị định số 27 ngày 19/4/2022 của Chính phủ làm cơ sở sửa đổi hướng dẫn thanh quyết toán đơn giản, nhanh hơn. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân hiểu rõ lợi ích của chương trình; tăng cường kiểm tra, đơn đốc cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đẩy nhanh tiến độ.

Các giải pháp, cơ chế cho các xã về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Về các giải pháp, cơ chế cho các xã về đích NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh, đồng chí Đinh Vĩnh Thụy cho biết: Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu ban hành nhiều văn bản, cơ chế chính sách triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 4/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM, coi trọng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, tham mưu ban hành kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp

tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm và đến nay Thái Bình có 64 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP; cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện “Thấp sáng đường quê”; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai, mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo thực hiện xây dựng 7 mô hình nâng cao giá trị lúa gạo, 1 mô hình nâng cao giá trị cây khoai tây, 1 mô hình nâng cao giá trị cây dược liệu, các mô hình này đều cho hiệu quả gấp 2 - 3 lần so với cây lúa; thực hiện để án phát triển nông nghiệp gắn với du lịch giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030 và đề án nâng cao giá trị lúa gạo tỉnh Thái Bình. Kết quả, đến hết tháng 6/2022, toàn tỉnh có 24 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 49% chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01, 6 xã hoàn thành 11/11 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Mặc dù đạt kết quả tích cực song theo đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì công tác xây dựng NTM trong những năm đầu nhiệm kỳ có chiều hướng chững lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều văn bản của trung ương ban hành liên quan đến đầu tư xây dựng NTM chậm. Đến hết năm 2019, cấp huyện, cấp xã hoàn thành và đạt chuẩn NTM song một số địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, có tư tưởng trông chờ nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM, trong khi nguồn vốn từ đầu tư địa phương sử dụng đất xây dựng, nguồn vốn từ trung ương về chậm. Để tạo động lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tham mưu ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; tham mưu ban hành cơ chế, chính sách khen thưởng đối với xã về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025; cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp để áp dụng quy trình đơn giản, thủ tục rút gọn trong lập, thẩm định, quyết định dự án, lựa chọn nhà thầu thi công công trình và quản lý thi công, bảo trì công trình đối với dự án xây dựng có sự tham gia của cộng đồng. Cùng với đó, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí về xã NTM, bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao; quy định xã NTM kiểu mẫu; một số tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM, huyện NTM nâng cao do Trung ương giao tùy theo điều kiện thực tế của địa phương theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện và phương pháp đánh giá tiêu chí NTM, NTM nâng cao cấp xã, cấp huyện và xã NTM kiểu mẫu...

Khắc phục ngay tình trạng thiếu nước sạch ở một số địa phương

Đối với việc cấp nước sạch của Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long, đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVII, cử tri các huyện Hưng Hà, Vũ Thư, Kiến Xương,

Quỳnh Phụ, Thái Thụy có phản ánh việc cung cấp nước sạch của Công ty chưa đáp ứng được yêu cầu, thời gian bơm nước chưa phù hợp, áp suất kém, không bảo đảm lượng nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Để khắc phục tình trạng trên, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu Công ty khắc phục hoàn thành trước ngày 30/6/2022, trường hợp không khắc phục sẽ điều chỉnh phạm vi cấp nước. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh tiếp tục phân ánh tình trạng trên, Sở đã tổ chức 2 cuộc họp bàn các giải pháp giải quyết; chỉ đạo Chi cục Thủy lợi thành lập đoàn kiểm tra, cắt cử cán bộ theo dõi từng trạm cấp nước, đơn đốc doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu nước; có văn bản yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở cũng tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra việc đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống công trình cấp nước của Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long đối với 9 trạm cấp nước, hiện chuyển giao ở 25 thôn, 1 xã của 5 huyện. Căn cứ vào kết quả kiểm tra đối với những khu vực chưa khắc phục được trong thời gian sớm nhất Sở phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ phạm vi cấp nước của nhà máy nước do Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long quản lý; điều chỉnh phạm vi cấp nước của Công ty này sang các nhà máy nước phụ hợp ngoài Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long quản lý. Đối với những vùng không thể điều chỉnh phạm vi cấp nước, yêu cầu Công ty có biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất bằng việc nâng công suất, nâng cấp mạng lưới đường ống đồng bộ phù hợp với công suất.

THU HIỀN - MẠNH CƯỜNG

Nỗ lực tạo việc làm cho người lao động

Hơn 2 năm qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có thị trường lao động. Trước tình hình đó, các ngành, địa phương trong tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm phục hồi và phát triển thị trường lao động như: phân đầu giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị, chú trọng công tác tuyển sinh, đào tạo nghề...

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở đã chỉ đạo tăng cường rà soát, nắm bắt nguyện vọng của người lao động làm việc trong các công ty, khu công nghiệp của tỉnh hoặc từ các thành phố lớn trong dịch Covid-19 vừa qua trở về địa phương nhằm tư vấn, giới thiệu việc làm đến các doanh nghiệp đang khôi phục lại sản xuất mà thiếu hụt lao động hiện có nhu cầu tuyển dụng lao động sau dịch bệnh. Quan tâm tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ trong năm cho người lao động nhằm kết nối cung, cầu lao động chặt chẽ, kịp thời giữa đơn vị sử dụng lao động và người lao động, đồng thời tăng cường hơn nữa các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, kể cả tổ chức các buổi tư vấn và giới thiệu việc làm trực tiếp tại cơ sở, cấp phát tờ rơi thông tin tuyển dụng lao động nhằm giúp người lao động sau đại dịch tiếp cận các chính sách, chủ trương phát triển thị trường lao động của địa phương. Tại phiên giao dịch việc làm định kỳ tháng 8 vừa qua có 15 doanh nghiệp với trên 150 lao động đến tham gia tuyển dụng đã được tư vấn về chính sách

bảo hiểm thất nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước. Trong số đó nhiều lao động đã được các công ty ghi thông tin và phỏng vấn trực tiếp. Ngoài ra còn có trên 3.100 lượt người tương tác với các thông báo tuyển dụng trên mạng xã hội, trong đó nữ chiếm 75%, công việc tìm kiếm chủ yếu là lao động phổ thông, công nhân may, công nhân điện tử. Qua đánh giá, số người tiếp cận các thông tin tuyển dụng qua internet lần này tăng cao hơn so với các phiên giao dịch trước đó. Đại diện đơn vị Go Thái Bình tham gia trực tiếp tại sân cho biết: Qua phỏng vấn trực tiếp tại sân, doanh nghiệp hiểu rõ

hơn nhu cầu lao động và giới thiệu được đầy đủ hơn về doanh nghiệp với người lao động. Đồng thời, người lao động có thêm cơ hội tìm được việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống, góp phần khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn bình thường mới hiện nay. Chị Lê Thị Hằng (Đông Hưng) cho biết: Đến phòng vấn tại phiên giao dịch việc làm, tôi được tìm hiểu công việc mình sẽ làm tại doanh nghiệp, được trao đổi trực tiếp để hiểu rõ về các chính sách lao động việc làm tại công ty. Qua đó, tôi có thể yên tâm làm việc ổn định cuộc sống.

Cùng với chủ động hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, công tác giao dịch nghề nghiệp tiếp tục được đầu tư, quan tâm và chỉ đạo tích cực nhằm tạo nguồn lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong hơn 2 năm qua đã có trên 81.000 lao động được tuyển

sinh đào tạo nghề, nhờ đó chất lượng tay nghề của người lao động được nâng lên, hầu hết học sinh, sinh viên sau khi ra trường đều có việc làm với mức thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, tỉnh đặc biệt quan tâm công tác thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Tỉnh đã chấp thuận cho một số nhà đầu tư nghiên cứu, lập quy hoạch, đầu tư hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp, các công trình, dự án trọng điểm. Đến nay, tại Khu kinh tế Thái Bình, khu công nghiệp Liên Hà Thái và các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm và được chấp thuận đầu tư, qua đó góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Với những nỗ lực trong đào tạo và tạo việc làm cho người lao động, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã có trên 83.200 lao động được tạo việc làm, góp phần ổn định cuộc sống.

NGỌC MAI



Người lao động tìm hiểu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình.

▶ THÁI THUY

Phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022

Đến nay, huyện Thái Thụy đã có 5 xã được tỉnh tổ chức thẩm định, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Thụy Liên, Thụy Ninh, Thụy Thanh, Thụy Trinh và Thụy Duyên. Năm 2022, qua kết quả rà soát, đăng ký của các địa phương, huyện phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao là Thụy Dân, Thái Độ và Thái Thịnh.

Để đáp ứng các yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 8/3/2022, huyện Thái Thụy tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành của từng tiêu chí. Ưu tiên thực hiện những hạng mục, tiêu chí có khối lượng, nguồn lực lớn, đòi hỏi thời gian dài bảo đảm hoàn thành tiêu chí theo quy định. Huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Trong đó, tiếp tục huy động nguồn lực từ đầu tư địa phương sử dụng đất, xã hội hóa từ doanh nghiệp, con em xa quê. Các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm, sự vào cuộc ủng hộ của người dân. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên kiểm điểm đánh giá, đơn đốc tiến độ xây dựng nông thôn mới gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Qua đó, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ ngân sách cấp trên và tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

LÊ LAN
(Đài TTH Thái Thụy)

▶ QUỲNH PHỤ

Hơn 400 nông dân được tập huấn kỹ năng đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

Trong tháng 8/2022, Hội Nông dân huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức các lớp tập huấn hỗ trợ hộ gia đình hội viên nông dân đưa sản phẩm, hàng hóa lên sàn thương mại điện tử postmart.vn ở các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Tại các lớp tập huấn, lãnh đạo hội nông dân các xã, thị trấn và hơn 400 hội viên được đại diện Bưu điện tỉnh hướng dẫn cài đặt phần mềm ứng dụng và tài khoản dùng cho bán hàng; lợi ích từ việc quảng bá sản phẩm, nông sản lên sàn thương mại điện tử; những lưu ý đối với các hộ tham gia bày bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử.

Bánh Đa Quỳnh Côi được chứng nhận sản phẩm OCOP và quảng bá trên sàn thương mại điện tử.

Thông qua tập huấn, hội viên nông dân hiểu được lợi ích của việc tham gia sàn thương mại điện tử; từng bước cải tiến kỹ thuật sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm để đưa lên sàn thương mại điện tử, từ đó đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

TIẾN ĐẠT